



ที่ อว 78.016/ว 8771

ร 6 ค.ศ. 2567

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2568
2. หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78.016/5537 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ผู้ที่ประสงค์ขอกุณวิจัย ขอให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้จาก ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ได้ที่ <https://nriis.go.th/Register.aspx> และเพื่อประโยชน์ต่อนักวิจัยขอให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมประวัตินักวิจัย และข้อมูลการนำผลงานไปใช้ ประโยชน์ในฐานะข้อมูล ระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
3. โครงการที่เสนอขอทุน ขอให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราราคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงิน อุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถตั้งหมวด ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ในอัตรา 10% ของงบวิจัย (ไม่รวมค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) และขอให้ดำเนินการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยตามที่ระบุในหนังสือเรื่องนโยบายและ แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลจริยธรรมการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุน จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนและส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) ที่เว็บไซต์ <https://nriis.nrct.go.th> เลือกหัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย: ทุนวิจัยที่เปิดรับ” เลือก วช. ดาวน์โหลด ไฟล์ที่เกี่ยวข้องหรือสแกน QR CODE และเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนตามคู่มือ โดยนักวิจัยและ ผู้ร่วมวิจัยทุกท่านต้องดำเนินการกดยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 17.00 น. ผู้ที่ประสงค์ขอทุนฯ สามารถยื่นขอทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 17.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ...

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอทุนผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 ขอให้ส่วนงานดำเนินการตรวจสอบ และทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัยภายใน วันที่ 17 มกราคม 2568 เพื่อดำเนินการรับรองการส่งข้อเสนอการวิจัยไปยังแหล่งทุนผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ทั้งนี้ แหล่งทุนจะไม่พิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิได้รับรองผ่านระบบ NRIIS และ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยจากส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันดังกล่าวเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ โดยทั่วกัน จักขอบพระคุณยิ่ง



นางสาวมณรัตน์ จอมพุก
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย



ประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

กองบริหารงานวิจัย
โทร. 02 849 6156 โทรสาร. 02 849 6247
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bwattana27@gmail.com